

Số: /BC-UBND

Phú Tiến, ngày 26 tháng 10 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa.
- Phòng Nội vụ huyện Định Hóa

Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 27/04/2023 của ủy ban nhân dân huyện Định Hóa về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023. UBND xã Phú Tiến xây dựng báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023 trên địa bàn xã như sau:

#### **I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN**

Phú Tiến là một xã phía nam của huyện Định Hóa, cách trung tâm huyện 15 km, có tổng diện tích đất tự nhiên là 146,32 ha, có 11 chi bộ đảng, trong đó có 06 chi bộ thôn bản, 03 chi bộ nhà trường và 01 chi bộ trạm y tế, 01 chi bộ công an, có 215 đảng viên, có 06 xóm bản, có 860 hộ với 3.343 nhân khẩu, có 08 dân tộc anh em cùng đoàn kết chung sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 78%. Đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, ngành nghề chủ yếu là thâm canh cây lúa, cây chè, kết hợp với chăn nuôi và kinh doanh nhỏ lẻ, kinh tế phát triển còn chậm

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, sự phối hợp đồng bộ của hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân nói chung và nền kinh tế xã hội trên địa bàn xã diễn ra ổn định. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo chặt chẽ, không có sự xuất hiện của các tín ngưỡng tôn giáo

#### **II. KẾT QUẢ THEO DÕI TÌNH HÌNH PHÁP LUẬT VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO**

##### **1. Ban hành các văn bản triển khai, văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản QPPL**

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng, chú trọng nội dung về công tác tôn giáo nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TƯ ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ; pháp luật về di sản văn hóa; pháp luật về đất đai, xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

##### **2. Tình hình đảm bảo các điều kiện cho thi hành pháp luật**

Hàng năm theo Kế hoạch của UBND huyện cán bộ phụ trách công tác tôn

giáo đều được tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng quản lý. Nhìn chung cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, kịp thời nắm bắt tình hình, các hoạt động liên quan đến hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn xã

### **3. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo**

Công tác tuyên truyền: UBND xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thông tin tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, công chức, các cán bộ ở xóm Nội dung tuyên truyền chủ yếu là Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện về thực hiện quản lý đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

Quản lý về tín ngưỡng: Hiện nay theo danh mục quản lý trên địa bàn xã Phú Tiến có 02 địa điểm tín ngưỡng Đình Khuôn Đậu, Đình Khuôn Cây tuy nhiên hiện nay 01 địa điểm Đình Khuôn Cây trên không hoạt động và cũng không có cơ sở vật chất để tôn tạo và UBND đã làm văn bản đề nghị đưa 01 địa điểm trên ra khỏi danh mục quản lý.

Đình Khuôn Đậu hiện nay vẫn đang hoạt động và tuân thủ theo luật cơ sở tín ngưỡng có đăng ký hoạt động hàng năm, tổ chức thờ cúng theo ngày lễ trong năm có 04 lần tổ chức dâng lễ và có Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng.

Quản lý nhà nước về tôn giáo: Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Trong đó tập trung triển khai, cụ thể hoá chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp, hài hoà với truyền thống văn hoá, bản sắc dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo. Củng cố, kiện toàn, phân công nhiệm vụ đối với cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo: Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo: Hiện nay UBND xã bố trí 01 cán bộ phụ trách công tác tôn giáo.

Việc triển khai, phổ biến giáo dục pháp luật: UBND phổ biến, tuyên truyền pháp luật về đất đai, xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo đến toàn thể cán bộ và nhân dân.

Chủ động thông tin, phối hợp để giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo ngay từ cơ sở, không để các thế lực xấu lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo để móc nối, kích động chống phá khối đại đoàn kết dân tộc. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vi phạm pháp luật của các hiện tượng tôn giáo mới, các hoạt động lợi dụng tôn giáo, tổ chức bất hợp pháp, không để hình thành tổ chức hoạt động trái pháp luật, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Tăng cường công tác dự báo tình hình để có phương án, biện pháp quản lý hiệu quả, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

### **4. Thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo**

Tình hình giải quyết thủ tục hành chính: Việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng theo quy định.

## **III. KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN**

## **BẢN CHỨA ĐỰNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (từ ngày 01/01/2023 - 31/10/2023)**

Kịp thời cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong các văn bản:

Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 24/2/2023 của Ủy ban nhân dân xã Phú Tiến về Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023 trên địa bàn xã Phú Tiến;

Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 12/4/2023 về việc xây dựng Đình Khuôn Đậu xóm Hợp Tiến xã Phú Tiến;

Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 08/3/2023 về việc đề nghị tu sửa lại Đình Khuôn Đậu;

Báo cáo số 45/BC-UBND ngày 08/5/2023 của Ủy ban nhân dân xã Phú Tiến Việc thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2018 – 2022;

Công văn số 70/UBND ngày 06/6/2023 về việc đề nghị đưa ra khỏi danh mục cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn huyện Định Hoá;

Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 25/7/2023 Báo cáo hoạt động của các hiện tượng thờ cúng liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh của UBND xã Phú Tiến, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

### **IV.ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Công tác tôn giáo luôn nhận được sự quan tâm sát sao của cấp ủy đảng, UBND xã thường xuyên chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tới toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn.

Luôn đề cao công tác phối hợp, đấu tranh, phòng ngừa không chủ quan, bám sát cơ sở trên tinh thần chủ động, tập trung, ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền đi đôi với phát huy vai trò của đảng viên, hội viên, đoàn viên cơ sở, người đứng đầu, người có uy tín trong cộng đồng. Khuyến khích đồng bào giữ gìn, phát huy, bản sắc văn hóa, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của dân tộc, loại bỏ tập tục lạc hậu. Vì vậy tình hình tôn giáo trên địa bàn xã cơ bản ổn định, không xảy ra những vấn đề phức tạp về tôn giáo trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Phú Tiến về việc thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023./.

#### ***Nơi nhận:***

- Phòng Nội vụ huyện;
- Thường trực Đảng, UBND;
- Lưu VP.

**CHỦ TỊCH**

**Ngô Tuấn Sơn**

